

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 24 - 30 พ.ย. 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี 64 มีจำนวน 831 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ในปีเดียวกันมีจำนวนมากถึง 6,800 ราย โดยผู้ประสานงานด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกประจำ สปป.ลาว ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าเส้นทางคมนาคมในประเทศ ยังขาดมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย แต่สำหรับการสูบบุหรี่นั้นยังคงเป็นที่นิยมและเข้าถึงง่าย เนื่องจาก ในกลุ่มประเทศอาเซียน สปป.ลาว มีอัตราการจัดเก็บภาษียาสูบต่ำที่สุด
- กลุ่มแรงงานจำนวนมากในประเทศไทย นิยมไปทำงาน ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีแรงจูงใจคือค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ทำให้เกิดโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีตามจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคอีสาน สำหรับ จ.อุดรธานี มีโรงเรียนดังกล่าวถึง 8 แห่ง ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้ มีบันทึกข้อตกลงเรื่องการจัดส่งแรงงาน เข้าไปทำงานในประเทศร่วมกับประเทศต่าง ๆ 16 ประเทศ ทั้งนี้ รวมถึงประเทศไทย เมียนมา กัมพูชา และสปป.ลาว โดยจัดแบ่งโควตาแต่ละปีให้แต่ละประเทศ โดยปี 2565 ประเทศไทยได้รับโควตาให้ส่งแรงงานเข้าไปทำงาน ในเกาหลีใต้เพียง 3,900 คน ซึ่งน้อยกว่าปีก่อน ๆ มาก ข้อมูลจากกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่าด้วยเหตุนี้ ทำให้มีแรงงานจำนวนมากเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ในช่องทางอื่นที่ผิดกฎหมาย

เตรียมพร้อมป้องกัน “ โควิด 19 ”

สถานการณ์โควิด 19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเย็น ทำให้เชื้อโรคอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น จากการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าจุดที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ตลาดในจังหวัดชายแดนซึ่งมีอัตราการติดเชื้อมากขึ้น สถานบันเทิงมีโอกาเสี่ยงสูง จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่นิยม ประกอบกับการเปิดเรียนของสถานศึกษามีกิจกรรมรวมกลุ่มของคนหมู่มากตามเทศกาลต่าง ๆ ล้วนเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากกลุ่มนี้มีสถิติการป่วยตายจากโควิด 19 มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่รายงานในแต่ละวัน ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หากได้รับเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนขึ้นไป ควรเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันการป่วยหนักและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้การสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่แออัด การล้างมือบ่อย ๆ ให้เป็นนิสัย ยังเป็นวิธีพื้นฐานและง่ายที่สุดที่จะรับมือการระบาดของโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต. ประสานกับ จนท. สาธารณสุข แจ้งเตือนลูกบ้านให้ทราบถึงสถานการณ์การกลับมาระบาดของโควิด 19 โดยร่วมกันสำรวจผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ประชาสัมพันธ์ให้คนเหล่านี้มารับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับมาตรการที่ยังคงต้องเคร่งครัด คือ การล้างมือบ่อย ๆ และการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าไปในพื้นที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และหากพบผู้ป่วยสงสัยมีอาการเข้าได้กับโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

อ้างอิง

- <https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1039088>
- <https://www.bbc.com/thai/articles/c72nnm3xggeo>
- <https://www.bangkokbiznews.com/health/1040094>
- <https://laotiantimes.com/2022/11/21/in-laos-smoking-kills-more-people-than-road-accidents/>
- <https://www.bbc.com/thai/articles/cn0yx011nqqo>
- ขอบคุฤตทาทพจาท: <https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1039088>